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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 6/2565 
เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1104 

********************* 
ผู้เข้าประชุม 

1. ดร.นฤมล  จันทรเจิด  ประธาน 
2. นางสาวชัชชฏา  เรืองขจร  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชชุกร  สุริยะวงศ์ไพศาล  กรรมการ 
4. นายศราวุธ  ปรีชาเดช  กรรมการ 
5. นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวกมลวรรณ์ รักแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายเลอพงษ์  วงศ์สุทธิโชต ิ  กรรมการ (ติดราชการ) 

 
ผู้ร่วมประชุม 

- นายอดุลย์  พ่ึงโต   เจ้าหน้าที่ จป.ระดับเทคนิค 
- นายสิทธัตถเดช  ศรีสุข   เจ้าหน้าที่ จป.ระดับเทคนิค 

 

เปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

    1. นางสาวระวีวรรณ วีระพลชัย เลขานุการคณะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้ท าจดหมายเพ่ือขอลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ  และได้รับการอนุมัติวันที่ 22 กันยายน 2565 สถาบันฯ ได้ออกค าสั่งที่ 127/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2565 เรื่องแต่งตั้งคณะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (เพ่ิมเติม) โดยมีรายนามดังนี้ 

- นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน  กรรมการ  เป็น  กรรมการและเลขานุการ 
-  นางสาวกมลวรรณ์          รักแผน    กรรมการ  เป็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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                            โดยมีหน้าที่ตามค าสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ที่ 197/2565 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2. ผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
    การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ด าเนินการจัดไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 โดยศูนย์ 
(COSHEM) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ซึ่งมปีัญหาและข้อเสนอแนะคือ 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. ไม่มีการจ าลองสถานการณ์ในจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
จึงมีบุคลากรใช้เส้นทางอพยพผ่านจุดบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

ควรพิจารณาด าเนินการจ าลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้
จริง เพ่ือให้ผู้อพยพทราบและเห็นเหตุการณ์ 

2. ผู้อาศัยในหอพักนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ 

เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎหมาย บุคคลากรและผู้พักอาศัย
ต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้ครบถ้วน 100% 

3. ไม่มีการบันทึกจ านวนผู้อพยพ ณ กองอ านวยการ ควรจัดท าจุดแสดงการบันทึกจ านวนผู้อพยพ เพ่ือให้ทุกคน
รับทราบร่วมกัน เช่น flip chart กระดาน ส าหรับเขียน
รายงาน 

4. พบบุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่เกิดเหตุขณะด าเนินการ
ฝึกซ้อม เนื่องจากก้ันพื้นที่ Red Zone ล่าช้า 

ควรกั้นพ้ืนที่ Red Zone ทันทีเมื่อบุคลากรออกนอกพ้ืนที่
เกิดเหตุแล้ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าจุดเข้าออก เพ่ือควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ในพ้ืนที่ 

 
 3. แจ้งการรณรงค์การปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความปลอดภัย อา-  
ชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 นายอดุลย์ พ่ึงโต แจ้งว่าเรื่องเครื่องวัดแสงสว่าง แจ้งว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 
สถาบันฯ จะน ามาใช้งานได้ ทางศูนย์ COSHEM จะต้องวัดระยะแสงก่อนจะน ามาให้ส่วนงานใช้ และต้องท า 
จดหมายถึงผู้อ านวยการศูนย์ฯ ตามระเบียบการขอใช้ ซึ่งทางศูนย์ฯ มีเครื่องวัดแสงสว่างชุดเดียวต้องหมุนเวียนการ
ใช้ตามแต่ละส่วนงาน 



3 | P a g e  
 

 

 

(นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน) 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

(ดร.นฤมล  จันทรเจิด) 
ประธานคณะกรรมการฯ  

ผู้เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม 

 3.2  นายศราวุธ ปรีชาเดช แจ้งว่า ป้ายสถิติความปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุ ติดที่ป้อมยาม
ภายในสถาบันฯ ซึ่งยามรักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานมาแล้ว จ านวน 221 วัน มีเป้าหมาย
จ านวน 672 วัน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้เหตุยังไม่เกิด 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ประธานฯ แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องมี
สัดส่วนคณะกรรมการเข้าประชุม ตั้งแต่ผู้บริหาร ตัวแทนลูกจ้าง ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เลขาจป. ขั้นสูงจะ
มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการเสนอเพ่ิมฝ่ายพัสดุ ตัวแทนนักศึกษา และงานยุทธศาสตร์ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 4.2 ก าหนดการประชุมประจ าปี 2566 นายวิชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล ได้เสนอให้มีการประชุม
ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของทุกเดือน 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  มอบหมายให้นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน ศึกษาหารายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์สถานศึกษา
ความปลอดภัย  2566 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
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